

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8

ทักษะวิชาการ รายวิชาภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วรรณกรรมน่ารู้

เรื่อง กาดำ (เขียนย่อความ)

เวลา 1 ชั่วโมง

ทักษะที่ 2 ทักษะภาษาและการสื่อสาร รายวิชา ภาษาไทย

มาตรฐานที่ ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา ในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน

สาระสำคัญ

วรรณกรรมคือ งานหนังสือ, บทประพันธ์ทุกชนิด ทั้งร้อยแก้ว และร้อยกรอง.

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

- 4.1 นักเรียนสามารถย่อความจากเรื่องที่อ่านได้ (K)
- 4.2 นักเรียนสามารถสรุปความรู้ และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ (P)
- 4.3 มีมารยาทในการอ่าน (A)

กระบวนการเรียนรู้ ชั่วโมงที่ 1

กิจกรรม
<p>ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน</p> <ol style="list-style-type: none">1. นักเรียนร่วมกันทบทวนเรื่อง กาดำ2. ครูนำบัตรรูปภาพเกี่ยวกับการกระทำของกา เรื่อง กาดำกับเยื่ออกน้ำให้นักเรียนเรียงลำดับ เรื่องราวให้ถูกต้อง3. จากนั้นร่วมกันเขียนย่อความเรื่อง กากับเยื่ออกน้ำ บนกระดานบอร์ด เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่การเขียนย่อความเรื่องกาดำ
<p>ขั้นดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้</p> <ol style="list-style-type: none">4. นักเรียนแต่ละกลุ่มทำผังความคิด เรื่อง กาดำ โดยใช้หลัก 5W1H จากนั้นนำผลงานที่ทำเสร็จแล้วมาติดบอร์ดหน้าห้องเรียน5. ครูให้หัวใจนักเรียนคนละ ๑ ดวง เพื่อนำไปติดให้กับผลงานที่ตนเองชอบ โดยไม่จำเป็นต้อง

<p>เลือกของกลุ่มตนเอง จากนั้นครูอธิบายเหตุผลและให้กำลังใจในการทำงานของนักเรียน</p> <p>6. นักเรียนเขียนย่อความจากเรื่องกาดำ รายบุคคล ขั้นสรุปกิจกรรม</p> <p>7. ครูและนักเรียนสรุป การอ่านจับใจความจากเรื่อง กาดำและให้ข้อคิดกับนักเรียน</p> <p>8. นักเรียนบอกข้อคิดที่ได้รับจากเรื่อง กาดำ คนละ ๑ คำตอบ</p>
--

สื่อและแหล่งเรียนรู้

-สื่อ

1. บัตรภาพเรื่อง กาดำกับเหยือกน้ำ
2. บทอาขยานเรื่องกาดำ

การวัดผลและการประเมินผล

การวัดและประเมินผล จุดประสงค์	วิธีการวัดผล	เกณฑ์การประเมิน ผล
ความรู้ความเข้าใจ (K)	<ol style="list-style-type: none"> 1. สังเกตจากซักถาม 2. นักเรียนสามารถตอบได้ว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ ทำไม อย่างไร 3. ผลงานจากการทำแบบฝึกหัด 	70% ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน
ทักษะปฏิบัติ (P)	<ol style="list-style-type: none"> 1. นักเรียนสามารถลำดับเรื่องราวได้ถูกต้อง 2. นักเรียนสรุปเรื่องกาดำได้ในตาราง 5W1H 	70% ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณลักษณะนิสัย (A)	<ol style="list-style-type: none"> 1. สังเกตจากการเรียนมีความรับผิดชอบต่อ งานที่สั่งและส่งงานได้ทันตามที่กำหนด 2. สังเกตจากการเรียนใฝ่เรียนรู้ 3. สังเกตจากการมุ่งมั่นในการทำงาน 	นักเรียนผ่าน รายการพฤติกรรม ทุกรายการถือว่าผ่าน

(นางสาวจุฑามาศ ลีลาวัฒนพาณิชย์)